

Khám phá môi trường làm việc và các chế độ đãi ngộ tại VCCorp

Trong video này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về vc corp, một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và nội dung số nhé. Xe đời vào 5, 2, 0, 16 vc corp đã có 14, 5 hoạt động và phát triển tạo ra những mảng dịch vụ sáng tạo, mang đến nhiều giá trị ở các lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, thương mại điện tử trực tuyến. Dc ko hiện đang sở hữu thương hiệu quảng cáo trực tuyến lớn nhất hiện nay, apiro với hệ thống quảng cáo hơn 200 website uy tín để tiếp cận trên 50 triệu khán giả tại Việt Nam. Mà một vài cái tên trong số đó có thể bạn đã rất quen mặc như kênh 14. VN, soha game soha news, cà phê bít cà phê f jenky game KA family and bạc.

Vân vân sở hữu sức mạnh về công nghệ, trong đó công nghệ điện toán đám mây pic data chính là yếu tố quyết định để pvc cô tự tin phục vụ khách hàng và cạnh tranh thành công trong lĩnh vực của mình để có được hàng loạt sản phẩm công nghệ mang tính đột phá và ưu việt. Ngày hôm nay, vc ko được xây dựng một đội ngũ nhân sự hùng hậu trên mình, 1800 nhân viên làm việc tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Và các văn phòng đại diện chi nhánh khác tại 6 thành phố phát triển nhất Việt Nam với tinh thần sáng tạo cho+ đồng vc corp tự hào là mái nhà chung dành cho những người trẻ yêu công nghệ, đam mê sáng tạo, bất cập. Tại đây, các cá nhân có quyền khác biệt, thậm chí là lập dị cũng chẳng sao, bởi vì điều mà doanh nghiệp chú trọng là tạo cơ hội để bạn phát triển năng lực với vc. Cô tôn trọng sự khác biệt để luôn tạo ra sự sáng tạo vc corp, điều tuyệt vời nhất không phải là lương cao mà mọi thứ đều mở cửa. Công ty luôn mở để chào đón nhân tài, mọi người luôn cởi mở để giúp lẫn nhau trong công việc. Và tất nhiên, cánh cửa văn phòng của lãnh đạo luôn mở. Khi có ai đó gặp khó khăn, có thể nói, lãnh đạo tại vc, cô là một trong những yếu tố thu hút nhân viên gắn bó với những nhân viên trẻ chưa định hướng rõ hướng phát triển nghề nghiệp của mình thì chính những người lãnh đạo vc cô sẵn sàng chỉ dẫn, tạo điều kiện tốt nhất để test niềm đam mê của họ là gì? Nhân viên vc cô cũng không bị gò bó về thời gian. Công ty sẽ đánh giá dựa trên kết quả công việc cuối cùng, vô tình điều này buộc các cá nhân phải tự phát triển kỹ năng tự quản lý bản thân của mình nhất thời gian để hoàn thành công việc tốt nhất. Hãy cùng hamura khám phá Xem nhân viên của vc corp có nhận xét gì về công ty họ đang làm việc hết? Điển hình như một người làm ở vị trí

aeco tin cho biết công ty rất sáng tạo, năng động, sếp thường xuyên tổ chức những buổi tọa đàm với nhân viên nên sếp rất hiểu và gần gũi nhân viên, mọi người rất thân thiện, cơ hội thăng tiến cũng cao. Nếu như bạn có cố gắng nhưng theo mình, công ty cần có thêm phúc lợi hơn để khuyến khích nhân viên cần review lương thường xuyên cho những thành viên tốt và phong cách cho họ, tổ chức các hoạt động du lịch, team building để tạo sự phấn khởi và động viên cho nhân viên. Nhưng đánh giá còn lại cũng đều đồng tình. Vc corp là một môi trường năng động, sếp thân thiện và thường tổ chức nhiều hoạt động team building gắn kết các thành viên còn yếu tố lương, thưởng và các chương trình đào tạo là điều mà họ mong muốn. Công ty cải thiện nhiều nhất ở một review lương có thể thấy mặt= lương người lao động vc corp nằm trong khoảng 6,5 triệu đến 10 triệu đồng với vị trí nhân viên kinh doanh, mức lương sẽ có phần thấp hơn khoảng 5,6 triệu đồng. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cân nhắc cái con số được đưa ra trong review không hoàn toàn chính xác 100%. À chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé. Bên cạnh đó, người lao động tại vc corp sẽ nhận được cái phúc lợi như lương tháng mười 3, chế độ bảo hiểm khác, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cách đi lại, làm thêm giờ, đồ ăn, thức uống miễn phí trong văn phòng. Nếu bạn nên tìm hiểu các cơ hội làm việc tại đây, hãy chuẩn bị câu trả lời cho một số câu hỏi phỏng vấn tiêu biểu như lý do, vì sao bạn chọn làm việc tại pc ko bạn biết gì về công ty và một số câu hỏi liên quan chuyên môn của mình nhé. Hebora chúc bạn thành công, đừng quên subscribe kênh youtube của hera. Để cập nhật những video mới nhất hàng tuần.